

Hà Thanh, ngày 06 tháng 9 năm 2023

*

Số 53 - NQ/ĐU

NGHỊ QUYẾT

HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÁNG 9/2023

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ngày 06 /9/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã họp để nghe và xem xét các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 của UBND xã; kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8/2023

1. Lĩnh vực kinh tế

UBND xã đã chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa, chỉ đạo HTXDVNN chủ động khơi thông dòng chảy trong mùa mưa lũ để điều tiết nước phục vụ sản xuất; triển khai thực hiện kế hoạch đánh bắt diệt chuột vụ mùa 2023. UBND xã làm tốt công tác chính sách xã hội.

Đài truyền thanh tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đại phương; chủ động đăng tải, đưa tin các bài lên trang thông tin điện tử của xã. Tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về đất đai, đôn đốc tiến độ xây dựng các công trình, tập trung giải quyết đơn thư theo qui định. Công tác an ninh chính trị được giữ vững, đảm bảo an toàn, quân sự: Tổ chức huấn luyện xong cho lực lượng DQTV năm thứ 2.

2. Về công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt theo đúng Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 27/3/2023 của Tỉnh Ủy Hải Dương về hướng dẫn một số nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiểm tra của Huyện ủy về công tác đảng ở cơ sở năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Thẩm định hồ sơ kết nạp Đảng đợt 02/9 cho 03 quần chúng ưu tú chi bộ trường mầm non. Đảng ủy tổ chức kiểm tra chuyên đề 01 cuộc kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy

chi bộ đối với việc thực hiện Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại chi bộ thôn Bình Cách.

Chi đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến sỹ trường sơn đường Hồ chí Minh nhiệm kỳ 20203-2028.

3. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội :

MTTQ xã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong tháng MTTQ phối hợp với UBMTTQ huyện Tứ Kỳ vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình bà Đặng Thị Thủy thôn Tri Lễ là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Chi đạo Ban TTND, Ban giám sát đầu tư cộng đồng nâng cao hơn nữa việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân thông tin báo cáo kịp thời đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hội người cao tuổi ra mắt câu lạc bộ Liên thế hệ- tự giúp nhau thôn Hàm Cách với 50 thành viên.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2023

1. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa, thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão úng năm 2023. Hợp tác xã chủ động khơi thông dòng chảy trong mùa mưa lũ, điều tiết nước để phục vụ tốt cho công tác sản xuất, chủ động công tác đánh bắt diệt Chuột.

2. Đài truyền thanh tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương như công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa, công tác phòng chống lụt bão, úng. Kiện toàn chức danh Trưởng đài truyền thanh xã. Làm tốt công tác chính sách xã hội, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách theo quy định.

Công tác Y tế: Làm tốt công tác thường trực tại trạm, tham mưu cho BCD về công tác phòng chống dịch.

Công tác giáo dục: Các nhà trường tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để đón học sinh vào năm học mới, triển khai kế hoạch năm học 2023-2024.

3. Công tác quản lý đất đai: Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, không để vi phạm mới xảy ra. Hướng dẫn hộ gia đình cá nhân đề nghị cấp có thẩm quyền cấp GCNQSD đất theo quy định. Trả dứt điểm toàn bộ số bì a đồ của các hộ dân đã nhận về UBND xã.

Xây dựng kế hoạch và thu thuế đất PNN năm 2023 trên địa bàn xã.

Hoàn thiện thủ tục đề nghị UBND huyện cấp phép xây dựng đối với chùa Bình Cách, thủ tục cấp GCN đối với chùa Hàm Cách.

Tài chính: Phối hợp với công chức địa chính xây dựng kế hoạch rà soát các hợp đồng thuê đất công, ao công đến từng thôn.

Quĩ tín dụng làm tốt công tác an toàn kho quĩ và thực hiện đúng các qui định của Ngân hàng Nhà nước cấp trên về lãi xuất cho vay, tiền gửi.

4. Công tác An ninh- Quân sự :

- Về an ninh: Thường trực tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính, tuần tra chống khai thác tài nguyên trái phép và đảm bảo an toàn về ANTT trong dịp lễ 02/9.

Nắm tình hình địa bàn, tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện và chính quyền địa phương.

- Về Quân sự:

Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và trực tại cơ quan. Phối hợp với công an xã đảm bảo an toàn về ANTT trong dịp nghỉ lễ 02/9.

Tổ chức thực hiện rà soát, phúc tra nguồn SSNN năm 2024. Rà soát lực lượng Dự bị động viên sẵn sàng tham gia huấn luyện dự bị động viên cho Lữ 513 khi có lệnh.

5. Ủy ban nhân dân xã duy trì tốt công tác trực tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư. không để đơn thư tồn đọng kéo dài. Làm tốt công tác Cải cách hành chính trên môi trường một cửa điện tử. Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình trước tập thể, duy trì thực hiện nghiêm lịch làm việc và chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Cải tạo, mở rộng khuôn viên phòng một cửa.

6. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND xã trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9 năm 2023. MTTQ chủ động thực hiện các bước theo qui trình hướng dẫn của MTTQ huyện, xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 hoàn thành trong tháng 4/2024 theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy Tứ Kỳ tại thông báo số 581-TB/HU, ngày 05/9/2023.

7. Công tác xây dựng Đảng:

- Các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Duy trì sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng thời gian đã đăng ký theo kết luận 236 của huyện ủy. Thực hiện nghiêm hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 27/3/2023 của tỉnh ủy Hải Dương về hướng dẫn một số nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các chi bộ rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế và thiếu sót mà đoàn kiểm tra của huyện ủy

đã chỉ ra. Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa; làm tốt công tác phòng chống lụt, bão, úng. Chi bộ trường Mầm non tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho Đảng viên mới dịp 02/9, xét chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí kết nạp đảng dịp 02/9/2022. Chi bộ trường Tiểu học họp xét kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm chính sách Dân số KHHGD. Đảng ủy triển khai công văn số 117-CV/BTG, ngày 07/8/2023 của Ban Tuyên giáo huyện ủy về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, các chi bộ triển khai đến các đảng viên và vào biểu mẫu theo quy định. Tập trung tuyên truyền hướng dẫn số 111-HD/BTG ngày 24/8/2023 của Ban Tuyên giáo huyện ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2023-2030.

Đảng ủy ra thông báo kết luận kiểm tra chi bộ thôn Bình Cách về việc chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện của cấp ủy chi bộ trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đảng ủy thực hiện 01 cuộc kiểm tra chuyên đề với nội dung: kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị Quyết số 09 NQ/TU ngày 07 tháng 7 năm 2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở; Hướng dẫn số 12 HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kết luận số 236-KL/HU, ngày 13/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đối tượng kiểm tra: Chi bộ thôn Hàm Cách.

Đảng ủy, các chi bộ xây dựng kế hoạch để khắc phục những hạn chế, tồn tại thiếu sót, những kiến nghị mà đoàn kiểm tra của huyện ủy đã chỉ ra.

Ban chấp hành Đảng bộ giao cho Ban thường vụ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã; Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội; các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- VP huyện ủy,
- Các đồng chí Đảng ủy viên,
- Các đồng chí Bí thư chi bộ,
- MTTQ, các đoàn thể,
- Lưu VP.


T/M ĐẢNG ỦY
ĐẢNG BÍ THƯ

Nguyễn Văn Huân